



อดีตส.ส.ขอนแก่นหนุนว่าที่ผู้สมัครเลียบแทน

พท.บูเต๋อ! วางมวย

‘สุตารัตน์’ แจงแก่น้อยใจ
ป้ายยักษ์โพล์เชียร์บิ๊กตู
รุมจี กกต.-มันคงฝีมือใคร

“เพื่อไทย” เตือด
อดีต ส.ส.ขอนแก่น
วางมวยกับว่าที่ผู้สมัคร
ยะวะลงเลียบแทน “สุตารัตน์” ซึ
เป็นเรื่องน้อยใจ ขณะที่ราชบุรีรุ่น ป้าย
ยักษ์โพล์เชียร์ “บิ๊กตู” เป็นนายกฯ ขณะที่หลายฝ่าย
รุมจี กกต.-หน่วยมันคงเร่งตรวจสอบ อ่านต่อหน้า 4



พท.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม มีรายงานข่าวอ้างว่า ภายหลังจากการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมามีปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์วางมวยขึ้นระหว่างนาย นวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น กับผู้ที่ได้รับการวางตัวให้ลงสมัครแทน เนื่องจากมีเรื่องของคดีความ ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ทำให้นาย นวัธ เกิดความไม่พอใจ โดยนาย นวัธ ได้กระโดดตบว่าที่ผู้สมัครที่จะมาลงแทนตัวเอง พร้อมทั้งพูดจาข่มขู่ ท่ามกลางแกนนำพรรคที่ยืนอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่านายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค จะเข้าไปห้ามปรามก็ไม่เป็นผล นาย นวัธ ก็ไม่ยอมหยุด นายภูมิธรรมจึงขอให้ว่าที่ผู้สมัครคนใหม่เดินหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ เรื่องราวจึงยุติลง

• ‘หญิงหน่อย’ บัดมีโดดตบ-แค่น้อยใจ

ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา กทม. คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ไขก้างกระโดดตบว่าที่ผู้สมัครที่จะมาลงเขตแทน ว่า ไม่ถึงขั้นไขก้าง แต่มีความน้อยใจเกิดขึ้น ซึ่ง พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค จะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน เพราะการแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เฝ้าประกาศออกมา และการแบ่งเขตใหม่ทำให้ ส.ส.ของพรรคที่เคยมีถูกแบ่งกระจายออกไป

“ขณะนี้ยังมีความซ้ำซ้อนในเขตการเลือกตั้งประมาณ 10 กว่าเขต พรรคเพื่อไทยพยายามจะดำเนินการให้เรียบร้อยโดยการให้โพลสำรวจความนิยมต่างๆ โดยข่าวที่ออกไปมีการใช้คำที่เกินเลยไป เชื่อว่า ท้ายที่สุดสวิตช์ของคนพรรคเพื่อไทยจะเข้าใจกัน” คุณหญิง

สุตารัตน์ กล่าว

• ระบุ ‘บิ๊กตู’ ลาออกอยู่ที่จิตสำนึก

คุณหญิงสุตารัตน์ยังกล่าวถึงกรณีความชัดเจนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาจจะเข้าไปเป็นหนึ่งในรายชื่อ นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ควรลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ว่า ยากที่จะพูดเป็นจิตสำนึกของแต่ละคน จะไปตอบแทนไม่ได้ ต้องดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีโครงการที่มุ่งงบประมาณของรัฐเป็นชื่อเดียวกับพรรคการเมือง ขณะเดียวกันยังถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ ในนามพรรคดังกล่าวด้วย เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องพิจารณาเอา ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนที่ทางพรรคพลังประชารัฐประกาศสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ สามารถทำได้ แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศก็อาจจะผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้ร่างมาเพื่อเรา ทั้งนี้ หลังปลดล็อก